

นโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกอบด้วย

๑. นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป

จะนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาล มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำงานเชิงรุก จัดหาเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริการประชาชนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จะพัฒนาให้เกิดสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม และการลงทุนในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

๓. นโยบายด้านสังคม

จะส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ จัดระบบสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน จัดตั้งชุมชนให้ครบถ้วนในพื้นที่ในเขตเทศบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาล จัดตั้งห้องสมุดชุมชน ให้มีสถานที่ออกกำลังกายในร่มและสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง จัดหาผู้นำการออกกำลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้มีสันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และจัดให้มีโรงรับจำนำ หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๔. นโยบายด้านการเมือง

จะสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเทศบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตย อย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ และส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการศึกษา

พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า สร้างโอกาสให้กับเด็กก่อนวัยเรียน (๓-๕ ขวบ) ในพื้นที่ ให้ได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาคณาครูผู้ดูแลเด็ก อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอและขยายการศึกษาเป็นระดับโรงเรียนอนุบาล หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในเขตเทศบาล ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จะจัดหาอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติงานจะฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจภัยต่าง ๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานราชการอย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจะเด็ดขาดและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนภัยธรรมชาติต่าง ๆ และให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน

๗. นโยบายด้านสาธารณสุข

จำนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสถานที่ที่จะมาจำหน่ายในตลาด จัดตลาดสดให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีระเบียบ สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน จัดระบบการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล ให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ให้มีการบำบัดน้ำเสียชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน อสม. ส่งเสริมงานด้านหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ให้บริการด้านแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงและสร้างสถานบริการสุขภาพของรัฐให้ทั่วถึงเพียงพอ และมีมาตรฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการจัดการสุขภาพของตนเอง

๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง เพื่อรองรับความเจริญของเมืองเช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพานแหล่งน้ำชุมชน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ จัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่จอดรถสาธารณะ จะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง จะขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น จะกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวด จัดการด้านการผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ และผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้าน ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ปลุกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล